

GĐMĐ NAM CALIFORNIA THAM DỰ ĐH kỳ 41

Hơn 2 tuần nay, theo như dự báo thời tiết cho biết TB Arizona có cơn nóng kỷ lục trên 115 Fahrenheit đã khiến hơn 30 người thiệt mạng. Thời tiết mùa Hè bỗng trở nóng bất thường nên anh em chúng tôi lo ngại không ít vì sắp đi tham dự ĐH/GĐMĐVN/HN, nhưng may thay bỗng có những đợt gió mát từ biển thổi vào nên thời tiết cũng phần nào dịu bớt.

Phái đoàn Nam Cali chuẩn bị đi tham dự ĐH 41 có phần nào hơi lo lắng vì thời tiết đang trở nóng sau những ngày tháng mát mẻ của mùa Xuân đã qua. Tin dự báo thời tiết cho biết từ 28-31/7/2023 đợt nóng sẽ hạ nhiệt, rất may mắn cho ĐH/GĐMĐVN/HN kỳ 41 được tổ chức tại San Jose vào các ngày trên sẽ phần nào dễ chịu hơn.

Sáng thứ Năm 27/7/2023, Ủy viên Xã hội MĐ Long tuân tự đưa các MĐ và thân nhân ra khu chợ ABC nơi chỗ xe đồ Hoàng đón rước khách. Sau khi tập trung đầy đủ, Linh chủ nhân xe đồ Hoàng đã sắp xếp phái đoàn GĐMĐ Orange County & Vùng Phụ Cận 27 MĐ và thân nhân lên xe trực chỉ San Jose.

Mọi người thật vui vẻ cho chuyến đi phó hội. Niên trưởng La Trinh Tường thật hiền hoà cười nói với anh em và quý chị. Trong chuyến đi có MĐ Nguyễn Ngọc Nhựt em trai của NT Triệu từ VN sang tham dự ĐH.

Xe đồ Hoàng chỉ free 1 chai nước cho từng người, không có bánh mì như trước đây nên các chị phải chuẩn bị phần ẩm thực buổi trưa cho phái đoàn. Bác sĩ Chân cho biết, với phụ giúp của các chị mà đã có các phần xôi lạp xưởng, snacks tuy thịnh soạn nhưng chu đáo và vui, cảm ơn bác sĩ Chân.

Xe đồ Hoàng đến bến lúc 3:30pm, mọi người xuống xe chờ hướng dẫn đến Motel 6 nhưng tôi phải đi pick up phái đoàn San Diego nên đến trễ. Chưa kịp đến nơi thì anh em Nam Cali đã kẻ hành lý, người xách tay hướng đến Motel 6 như “Đoàn Người Lữ Thứ” trong nắng trưa hè oi bức. Cuối cùng rồi cũng đến được Motel 6. Sau khi nhận phòng mọi người đã về phòng an nghỉ sau một ngày rờn rã trên xe đồ, phải đi bộ và kéo hành lý trên một quãng đường hơi xa (ngày nay ND chỉ thích đi xe không thích đi bộ nữa rồi...).

Sáng thứ Sáu 28/7/2023, xe bus đến motel lúc 8:00 giờ sáng để đưa những người đã ghi danh đi tour San Francisco. Mọi người tuân tự lên

xe cho cuộc hành trình thăm Vịnh Kim Sơn (San Francisco). Chúng tôi được BTC phân phối bánh mì thịt, nước uống cho từng người. Xe bus từ từ chuyển bánh hướng dưới sự hướng dẫn của một Tour Girl xinh và khả ái, tên Kim Trần.

Đang ở San Jose khí hậu thật nóng bức nhưng khi đến San Francisco thì gió và lạnh khiến mọi người phải choàng vội áo lạnh mang sẵn vào, ngoại trừ 3 vị cố vấn thì không chắc vì họ sinh sống trên vùng lạnh nên với họ thì cái lạnh này không thấm gì cả.



Hình chụp trước City Hall





City Hall



Các phụ nhân đi shopping

Chúng tôi được hướng dẫn thăm City Hall of San Francisco, cầu Golden Gate, Palace of Fine Art, Tween Peaks. Phong cảnh các nơi này thật đẹp, hùng vĩ đã tạo thật nhiều cảm xúc và thích thú cho mọi người.



Hình chụp lưu niệm với 3 cố vấn ở Golden Gate



Tại Palace of Fine Art



Hình chụp lưu niệm tại Twin Peaks

Thăm Twin Peaks là trạm cuối cùng của tour, xe bus đưa chúng tôi về nhà MĐ Quang thưởng thức bữa ăn chiều, lại tay bắt mặt mừng chào đón nhiều MĐ và thân nhân từ các nơi về tham dự Đại Hội đã có mặt tại nơi thật đông đảo.



Bữa ăn chiều tại nhà MĐ Quang

Trưa thứ Bảy 29/7/2023, BCH/TU' & các CHT có buổi họp báo cáo, chuẩn bị cho những công tác cho các ngày ĐH 41 cùng những dự tính trong tương lai. Trong lúc đó các phu nhân được hướng dẫn đi thăm các khu Shopping, nơi mà các ông chồng thường từ chối đến. Vào lúc 4:30pm, xe Van đưa Chúng tôi đến nhà hàng Cheung Hing dự tiệc Tiền Đại Hội, tại Mipitas, buổi tiệc kết thúc lúc 9:30pm.



GĐMĐ Orange County & Vùng Phụ Cận dự tiệc Tiền ĐH Sáng Chủ Nhật 30/7/2023, xe van đưa chúng tôi đến phòng họp ĐH kỳ 41, phòng họp tuy nhỏ thiếu tiện nghi nhưng ấm cúng. Sau nghi thức Chào cờ, Phút Mặc Niệm, bác sĩ Lê Quang Tiến CT/ GĐMĐVN/HN

tuyên bố khai mạc ĐH 41. Tuần tự, các CHT báo cáo những sinh hoạt tại địa phương mình. Sau khi ăn trưa bánh mì thịt, tráng miệng nho, cherry cho bữa ăn trưa. Lúc 2:00pm, cha Vũ Minh Tuyên uỷ SĐND cử hành Thánh lễ kính Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, thánh tổ binh chủng Nhảy Dù. Với giọng trầm buồn, cha Vũ Minh ôn kể lại những kỷ niệm trong những ngày tháng phục vụ binh chủng Không Quân Hoa Kỳ và kỷ niệm quãng đời đã qua. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, thánh lễ Kính Thánh Tổ chấm dứt. Trong thánh lễ cha Vũ Minh chúc mừng ĐH 41 thành công tốt đẹp, và chúc các chiến hữu Nhảy Dù và thân nhân trên đường trở về lại nhà bằng an.



MĐ & thân nhân tham dự Thánh lễ Thánh Tổ Binh chủng Nhảy Dù



MĐ và thân nhân dự Lễ Thánh Tổ



GĐMD Nam Cali hợp ca Đoàn Người Lữ Thứ

Buổi tiệc mừng Đại Hội GĐMDVN/HN kỳ 41 tại nhà hàng Dynasty kết thúc vào khoảng 10:30pm, các quan khách, quý niên trưởng, chiến hữu MĐ và thân nhân ra về trong tinh thần Nhảy Dù Cố Gắng.

Chân thành cảm ơn quý niên trưởng, quý chiến hữu Mũ Đỏ và thân nhân GĐMD San Jose đã phụ giúp, tiếp tay, cảm ơn CHT Nguyễn Phạm Phúc và Thủy, MĐ Quang và nhiều MĐ nữa mà chúng tôi không nhớ hết tên đã hướng dẫn, giúp đỡ chúng tôi trong 3 ngày 28,29,30/7/2023 tham dự ĐH Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam Hải Ngoại kỳ 41, tại Silicon Valley, San Jose.

Thưa quý vị, Binh chủng Nhảy Dù đã nổi tiếng chiến đấu anh dũng đạt nhiều chiến công hiển hách là nhờ tinh thần **Kỷ Luật, Đoàn Kết và Cố Gắng của tất cả mọi chiến binh trong Sư Đoàn Nhảy Dù**. Hãy duy trì những tinh thần cao đẹp đó và chắc chắn chúng ta sẽ sớm sớm thực hiện được điều mà mỗi người mong muốn.

Nguyện xin ơn trên độ trì cho quê hương Việt Nam sớm hưởng Tự Do-Dân Chủ-Ấm No-Hạnh Phúc và không cộng sản.

Trân trọng kính chào.

Nhảy Dù Cố Gắng.

Westminster, Aug 03, 2023

Mũ Đỏ Nguyễn Văn Hùng